

TỈNH THỨC & SẴN SÀNG



THƯ MỤC VỤ THÁNG 12/2022

Cứ vào dịp Mùa Vọng, ai ai trong chúng ta đều thuộc nằm lòng câu Kinh Thánh: “hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn” (Lc 21, 36). Và câu này nhắc nhở chúng ta nhớ tới tinh thần của Mùa Vọng, mùa hồng ân ‘sửa lại đời sống’, ‘sửa lại cách sống’, ‘canh tân đức tin’, là mùa trông mùa đợi, dọn lòng sẵn sàng chờ đón ngày Chúa quang lâm.

Chúng ta nên ‘tỉnh thức’ với mọi tư tưởng, ý nghĩ, lời nói, hành động gây tổn thương, ảnh hưởng đến đức bác ái, khiến đức cậy nhạt nhòa, và làm đức tin phai mờ, lạnh tanh. Chúng ta nên ‘tỉnh thức’ thoát khỏi biết bao cơn mê dài đằng đẳng trong bóng đêm tội lỗi, trong giận hờn, ghét ghen, lẽ thói xấu xa. Cùng với tinh thần ‘tỉnh thức’ ấy, chúng ta không ngừng cầu nguyện. Cầu nguyện thật sự giúp chúng ta luôn ‘tỉnh thức’ trước mọi việc, mọi điều khiến chúng ta xa rời Chúa.

Tháng 12, người Kitô hữu sống tâm tình của Mùa Vọng và Giáng Sinh.
Chờ mong Chúa đến và mừng Mầu Nhiệm Con Thiên Chúa làm người.
Đức Giêsu Kitô chính là Thiên Chúa đã đến trong nhân loại, vì yêu thương và cứu độ con người.

Qua hình ảnh Hai Nhi Giêsu, Thiên Chúa Nhập Thể làm người, gọi lên mẫu gương Hiệp Hành một cách trọn vẹn, hoàn hảo nhất. Thiên Chúa cùng đi với nhân loại, chia sẻ với sự lam lũ vất vả của những người nghèo, người tội lỗi, để mọi nỗi khổ niềm đau của con người có Thiên Chúa gánh vác chia sẻ.
Nhất là Thiên Chúa trở thành bạn của những người cùng khổ, khi chào đời trong cảnh túng thiếu ở cánh đồng chiêm Bêlem, bị con người xem thường, và những bậc quyền quý loại trừ.

Mừng Mầu Nhiệm Giáng Sinh, chúng ta biết trân quý gia đình. Chúa sinh ra trong một gia đình, có cha mẹ như tất cả chúng ta. Ngài muốn đề cao vai trò của mái ấm gia đình. Vì chỉ có gia đình là chỗ thân thương, ấm áp nhất, nơi có ông bà, chồng, vợ, con cái chăm lo cho nhau, yêu thương nhau và cũng là nơi bình yên cho ta trở về mỗi khi sóng gió cuộc đời vùi dập.

Tôi xin chân thành cảm ơn các Hội Đoàn, Ca Đoàn đã tham gia cùng hy sinh đóng góp tài lực để chúng ta cùng tạo nên một ngôi làng nhỏ bé Belem (A Little Town of Bethlehem) tại khuôn viên Nhà Thờ Đức Mẹ Lộ Đức. Đây là công việc truyền giáo nhắc nhở mọi người tại ngôi làng Belem nhỏ bé Đấng Cứu Tinh đã hạ sinh. Đó là niềm vui hạnh phúc cho toàn thể nhân loại.

Mùa Vọng tỉnh thức và cầu nguyện chuẩn bị tâm hồn qua việc tham dự Tĩnh Tâm Mùa Vọng, đi Xưng Tội để Giao Hoà với Chúa vì chúng ta không biết giờ nào, ngày nào Chúa đến với ta. Giáo Xứ Đức Mẹ Lộ Đức sẽ có 3 ngày Tĩnh Tâm Mùa Vọng, vào ngày Thứ Ba 13/12, Thứ Tư 14/12 và Thứ Năm 15/12 ngay sau Thánh Lễ 6:00pm với chủ đề về luân lý về gia đình rất quan trọng giúp ích cho người Kitô hữu sống đạo được tốt hơn sẽ do Linh mục Tiên Sĩ Phêrô Trần Mạnh Hùng hướng dẫn.

Ngày Thứ Năm 15/12 sau Thánh Lễ 6:00pm và trong lúc nghe giảng Tĩnh Tâm, tôi đã mời nhiều cha khách đến giúp Giải Tội, vậy xin quý Ông Bà Anh Chị Em hãy đến với Bí Tích Giao Hoà.

Năm nay chúng ta sẽ có Đêm Thánh Ca Cầu Nguyện vào lúc 7:00pm ngày Thứ Bảy 17/12 với Chủ đề: “CÙNG ĐẾN BETHLEHEM”. Xin kính mời cộng đoàn dân Chúa đến tham dự.

Anh chị em thân mến,

Nhân dịp Giáng sinh, tôi và cha Khôi Anh kính chúc quý Ông Bà Anh Chị Em luôn bình an, đầy tràn ân sủng và niềm vui hy vọng của Chúa Giêsu Cứu Thế. Xin Ngài đến cư ngụ giữa chúng ta và cùng bước đi với chúng ta trong hành trình lữ hành trên trần thế. Kính chúc Năm Mới 2023 an khang thịnh vượng, bình an hạnh phúc, vui vẻ khỏe mạnh và tràn đầy ơn Chúa.

Trong Chúa Giêsu Kitô,

Lm. Giuse Phêrô Vũ Hải Đăng, SDD., STL
Chánh xứ